

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์ณรงค์ อุดม	ประธานสภาฯ	ศักดิ์ณรงค์ อุดม	
๒	นายสมาน สะเอียบคง	รองประธานสภาฯ	สมาน สะเอียบคง	
๓	ว่าที่ร้อยตรี กฤษณู ชันทะรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	ว่าที่ ร้อยตรี กฤษณู ชันทะรักษ์	
๔	นายสมาน คำบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	สมาน คำบุญเรือง	
๕	นายสุทนต์ ทะแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สุทนต์ ทะแก้ว	
๖	นายสายัณห์ อินตะวิชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	สายัณห์ อินตะวิชัย	
๗	นายธนภัทร ผัดขัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ธนภัทร ผัดขัน	
๘	นายสวัสดิ์ สุขจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุขจิตร	ลาประชุม
๙	นายพัฒน์ อยู่สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	พัฒน์ อยู่สุข	
๑๐	นายอภิชาติ รุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	อภิชาติ รุ่งเรือง	
๑๑	นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร	เลขานุการสภา อบต.	สุภาวดี ธรรมไชยางกูร	

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ลาประชุม

๑.นายสวัสดิ์ สุขจิตร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชุม สะเอียบคง	นายก อบต.สะเอียบ	ชุม สะเอียบคง	
๒	นายประเสริฐ แก้วกู่พา	รองนายก อบต.สะเอียบ	ประเสริฐ แก้วกู่พา	
๓	นายสมบัติ อินตะปัญญา	รองนายก อบต.สะเอียบ	สมบัติ อินตะปัญญา	
๔	นายประดิษฐ์ เชียงอภัย	เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประดิษฐ์ เชียงอภัย	
๕	นายสมบัติ สลักห่อ	ผ.รพ.สต.สะเอียบ	สมบัติ สลักห่อ	
๖	นายสุรชาติ จะเอียง	ผอ.กองช่าง	สุรชาติ จะเอียง	
๗	นายสมมิ่ง เหมืองร้อง	สารวัตรกำนันตำบลสะเอียบ	สมมิ่ง เหมืองร้อง	
๘	นายสุทธิพงษ์ ศรีคำภา	ผรส.	สุทธิพงษ์ ศรีคำภา	
๙	นายโยธิน หนองซิว	ผ.รพ.สต.บ้านนาหลวง	โยธิน หนองซิว	
๑๐	นายทองอยู่ จันทรแดง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	ทองอยู่ จันทรแดง	
๑๑	นายธีรพงศ์ แก้วกู่พา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	ธีรพงศ์ แก้วกู่พา	
๑๒	นางสาวทัศนีย์ นาระเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ทัศนีย์ นาระเดช	
๑๓	นางเกศวรางค์ เข้มันเขตวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	เกศวรางค์ เข้มันเขตวิทย์	

๑๔	นายเกียรติศักดิ์ อยู่สุข	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	เกียรติศักดิ์ อยู่สุข	
๑๕	นายประยูร แก้วสุข	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	ประยูร แก้วสุข	
๑๖	นายสังคม อุดม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	สังวาล อุดม	
๑๗	นายสุรชัย กันทะเขียว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	สุรชัย กันทะเขียว	
๑๘	นางสร้อยทอง คำบุญเรือง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘	สร้อยทอง คำบุญเรือง	
๑๙	นายอำนาจใจ พรหม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	อำนาจใจ พรหม	
๒๐	นายศักดิ์ดา ศรีคำภา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	ศักดิ์ดา ศรีคำภา	
๒๑	นายจรัญ คำบุญเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	จรัญ คำบุญเรือง	
๒๒	นางอารีศราพรดี สะเอียบคง	ผอ.กองคลัง	อารีศราพรดี สะเอียบคง	
๒๓	นายภิญโญ ชมภูมิ่ง	สจ.แพร์ เขต ๒	ภิญโญ ชมภูมิ่ง	
๒๔	นางวาสนา สร้อยเงิน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐	วาสนา สร้อยเงิน	
๒๕	นางมาลัย สีแก้ว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	มาลัย สีแก้ว	
๒๖	นายเสน่ห์ ผัดชัน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	เสน่ห์ ผัดชัน	
๒๗	นายสมบัติ เสาวระระ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	สมบัติ เสาวระระ	
๒๘	นางสาวปุณยวีร์ สะเอียบคง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	ปุณยวีร์ สะเอียบคง	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายศักดิ์ณรงค์ อุดม	ประธานสภา อบต.สะเอียบ
๒.	นายสมาน สะเอียบคง	รองประธานสภา อบต.สะเอียบ
๓.	ว่าที่ ร.ต.กฤษณู ชันทะรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
๔.	นายสมาน คำบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
๕.	นายสุทนต์ ทะแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
๖.	นายสายัณห์ อินต๊ะวิชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
๗.	นายธนภัทร ผัดขัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
๘.	นายสวัสดิ์ สุขจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
๙.	นายพัฒน์ อยู่สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
๑๐.	นายอภิชาติ รุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
๑๑.	นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร	เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้ลาประชุม

๑. นายสวัสดิ์ สุขจิตร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชุม สะเอียบคง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
๒	นายประเสริฐ แก้วกฤษา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
๓	นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
๔	นายประดิษฐ์ เชียงอภัย	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
๕	นายสมบัติ สลักหลาย	ผอ.รพ.สต.สะเอียบ
๖	นายสุรชาติ จะเฮียง	ผอ.กองช่าง
๗	นายสมมิ่ง เหมืองร้อง	สารวัตรกำนัน
๘	นายสุทธิพงษ์ ศรีคำภา	ผรส.
๙	นายโยธิน หนองซิว	ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง
๑๐	นายทองอยู่ จันทร์แดง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖
๑๑	นายธีรพงศ์ แก้วกฤษา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔
๑๒	นางสาวทัศนีย์ นาระเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๓	นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔	นายเกียรติศักดิ์ อยู่สุข	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

๑๕ นายประยูร แก้วสุข...

๑๕	นายประยูร แก้วสุข	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
๑๖	นายสังคม อุดม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
๑๗	นายสุรชัย กันทะเขียว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐
๑๘	นางสร้อยทอง คำบุญเรือง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘
๑๙	นายอำนาจ ใจพรม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐
๒๐	นายศักดิ์ดา ศรีคำภา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔
๒๑	นายจรัญ คำบุญเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
๒๒	นางอารีศราพรดี สะเอียบคง	ผอ.กองคลัง
๒๓	นายภิญโญ ชมภูมิ่ง	สจ.แพร่ เขต ๒
๒๔	นางวาสนา สร้อยเงิน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐
๒๕	นางมาลัย สีแก้ว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
๒๖	นายเสน่ห์ ผัดขัน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
๒๗	นายสมบัติ เสาวระ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
๒๘	นางสาวปณีย์วีร์ สะเอียบคง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมนายกตีฉัตร อุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบองค์ประชุม แล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภา ลาประชุม ๑ ท่าน มีผู้เข้าประชุมเกินครึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

นายกตีฉัตร อุดม ประธานสภา -เชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไป

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เลขานุการสภาฯ - ต า ม ร ะ เ บ ย ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ รายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น รับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และ ขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานครุปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอบัญญัติด้วยวาจา มิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ ร้องขอ

ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ...

ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ดูรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบล่วงหน้าไปแล้ว หากสมาชิกสภาฯ เห็นว่าข้อความไม่ถูกต้องหรือ ตัวเลข ตัวอักษรไม่ถูกต้อง หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้นเพื่อเสนอให้มีการแก้ไข ทั้งนี้ หากไม่มีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติมก็จะได้ขอมติ ในที่ประชุมต่อไป

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ -ท่านปลัด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ต่อไปจะสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ อย่างไร สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขข้อความ หรือตัวเลข ตัวอักษรหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือขึ้น

ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม เพื่อรองรับรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ให้รับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	รับรอง	๙ เสียง
	ไม่รับรอง	- เสียง
	ลาประชุม	๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีละออง (ULV) ชนิดสายสะพายหลังทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๒ หรือ ๔ จังหวะ จำนวน ๔ เครื่อง

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ขอเชิญทางสาธารณสุข นำเสนอในที่ประชุม

นายสมบัติ สลักหลาย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ

-เนื่องจากในช่วงนี้ ตำบลสะเอียบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มีไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระดับประเทศ ตำบลสะเอียบ ต้องรายงานสถานการณ์ ไข้เลือดออกกระบาดทุกช่วงระยะ เป็นสิ่งที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ในระดับตำบล จะขออนุญาตให้คุณหมอพัชยา และคุณหมอโยธิน นำเสนอในการถอดบทเรียนของตำบลสะเอียบ ตอนนี้จะระบาดที่บ้านแม่พร้าว เป็นลำดับที่ ๒ ต่อจากบ้านนาฝาย ขอเชิญ

นายโยธิน หนองชีว ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบและท่านผู้นำทุกท่าน

สถานการณ์ไข้เลือดออก การระบาดเริ่มจาก หมู่ ๒ ผู้ป่วยมีจำนวน ๗๐ ราย มีประชากรทั้งหมด ๒๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓ รองลงมบ้านแม่พร้าว ตอนนี้ปัจจุบัน ๑๙ ราย เมื่อวานมีการรายงาน หมู่ ๕ จำนวน ๙ ราย หมู่ ๙ จำนวน ๓ ราย หมู่ ๔ จำนวน ๓ ราย ติดเชื้อมาจากเมืองสอง เป็นสถานการณ์โดยรวมของตำบลสะเอียบ ลักษณะแนวโน้มเริ่มลดลง หมู่บ้านที่น่าเป็นห่วงคือแม่พร้าว เคสกำลังเป็นขาขึ้น หมู่บ้านที่ไม่เจอคือ ป่าเลา ท่าวะ ห้วยโป่ง ดอนแก้ว ยังไม่มีประวัติ คนไข้ สำคัญมากถ้ามี ๑ เคสเข้าไปแล้ว จะไม่ปลอดภัย บ้านนาฝาย ลักษณะกระจายทั่วทั้งหมู่บ้าน คนอยู่ ๑ หลัง ติดต่อไป ๒ หลัง หลังจากการระบาดจะมีมาตรการ

๓ ชม.ควบคุมโรค พ่นละอองฝอย...

๓ ชม. ควบคุมโรค ฟันละอองฝอย การฟันละอองฝอย การกำจัดยุงตัวแก่ ๑ ๓ ๗ ฟันหลังจากพบผู้ป่วย ต้องกำจัดควบคุม ลูกน้ำให้ได้ ที่ผ่านมารพ.สต.ค้นหาคนไข้ให้ได้เร็วที่สุด ร่วมกับ อสม.สำรวจลูกน้ำ การสอบสวนโรค ต้องรู้ต้นตอของโรค มาจากไหน การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เป็นหน้าที่ของ รพ.สต.ที่ผ่านมารอสม.ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แจกทรายอะเบท อบต.ช่วยสนับสนุนทรายอะเบทให้ การจัดอุปกรณ์ให้พร้อม ในการกำจัดโรค

เครื่องฟันละอองฝอย การชุบมุ้ง เป็นการดำเนินงานที่ผ่านมารวดๆ การฟันละอองฝอย อบต.จะฟันหมอกควัน เครื่องฟันละอองฝอยของเราเสียไป ไม่สามารถฟันละอองฝอยได้ การฟันลักษณะมีบริบท ที่ต่างกัน

ฝนตกหนักต้องฟันละอองฝอย บ้านนาฝาย ฟันออกไปมีลมตีกลับ มาตรการฟันละอองฝอยเป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิด การระบาดเพิ่มขึ้น ตอนนี้มี ๑ เครื่อง ใช้งานหนักมาก พยายามซ่อมมาหลายครั้ง ทำให้มาตรการการดำเนินการฟันยุง ผิดเพี้ยนไป ตอนนี้อยู่โรคไข้เลือดออกไม่สามารถควบคุมได้ ข้อดี คือฟันได้รู้รัสมีกวาง ข้อเสียคือ ช่องลมน้อย การกระจาย สารเคมีได้น้อย ต้องใช้แบบสพาย จะดีมากกว่า ช่วยได้มากกว่า สำหรับปัญหาอุปสรรค ที่เอาไม่อยู่ คือ ประชาชน บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ ชาวบ้านมัวแต่รอ เจ้าหน้าที่ อสม.ไปตรวจน้ำขังให้ ชาวบ้านไม่ให้ความสำคัญกับการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เราป้องกันได้ไม่ยาก ประชาชนนอนอยู่ที่บ้านไม่หายากันยุง ส่วนมากจะนอนเปลนอกบ้าน ยุงกัดก็เลยระบดไปทั่ว เจ้าหน้าที่ อสม.ต้องตรวจ ทุก ๗ วัน ต่อมาระบดหนัก ให้ตรวจใน ๕ วัน ความไม่ละเอียดของ เจ้าหน้าที่ อสม.ตรวจเจอลูกน้ำบ้านผู้ป่วยทุกหลัง ชาวบ้านไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสนใจในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจอส่วนใหญ่อยู่ในถังอาบน้ำ อยู่ใกล้หูใกล้ตาชาวบ้านเอง แต่เขาไม่ปฏิบัติตามกฎเลย เวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจดู แล้วก็ไป เจอเศษพลาสติก ขยะ นอกบริเวณบ้านของชาวบ้านเยอะมาก ทั้งที่ตำบลสะอาดมีรถเก็บขยะแล้ว อีกประการ

-ไม่สามารถเข้าถึงข้างในตัวบ้านได้ สารเคมีหมดฤทธิ์ ยุงก็บินออกมา

การฟันสารเคมี มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรการ เครื่องเสีย ติดเสา อาทิตย์ ขอบปากด้วย เครื่องฟันสารเคมีชำรุดบ่อย ทีมฟันสารเคมีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ลาเยอะก็เลื่อนการทำงานเป็นวันอื่น ผู้ป่วยไม่ยอมเข้ารักษา เป็นนิดหน่อยไม่ยอมเข้า รักษา ส่งต่อเชื้อให้คนอื่นได้ง่าย ต้องบังคับเข้า รพ.ทุกคน ถ้าเตียงไม่เต็ม การส่งต่อคนไข้ คนป่วยไม่ไป ไม่มีรถ ไม่มีคนส่ง เราจะมียวิธีส่งคนไข้เราอย่างไร เข้าข่าย คนป่วยฉุกเฉินได้หรือไม่ เพื่อให้ทัน ต่อสถานการณ์ การฟันสารเคมี บ้านแม่พร้าว ๓ ครั้งแรก สามารถควบคุมได้อยู่

นางพัชยา ชันทะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

-ตามหลักสาธารณสุข ๑ ๓ ๗ ต่อ ๑ เคส จะเห็นว่าคนไข้แต่ละคน ไม่ครบ ๓ ครั้ง แต่ละเคส ไม่ได้ฟันตามเคส เป็นสาเหตุ หนึ่งที่บ้านแม่พร้าว คนป่วยไม่ลดลงเลย

นายโยธิน หนองชีว ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง

พื้นที่ของเราขาด การให้ความคุ้มครองคนป่วย การป้องกันตัวเองของคนในพื้นที่ ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดสูง โลงันหากันยุง ไม่สามารถจัดซื้อได้ ถือเป็นการซื้อส่วนบุคคล อยากให้ อบต.หาช่องทาง จะให้ซื้อแบบภัยพิบัติ เป็น ส่วนรวม สามารถป้องกันและบรรเทาไข้เลือดออกได้

๒.เครื่องฟันสารเคมี สามารถทำหนังสือขอยืม อบต.ข้างเคียงก่อนได้หรือไม่ เพราะจะไม่ทันการณ์ การจัดซื้อต้องใช้

เวลานานมาก...

เวลานานมาก กลัวจะไม่ทันการณ์ เครื่องฟ่น ๑ เครื่อง ไม่ทันการณ์ตอนนี้ เครื่องจะทำงานไม่ไหว พังง่าย ซ่อมบ่อยมาก

นายสมบัติ สลักหลาย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ

-การปฏิบัติงานที่ผ่านมา เราก็ได้ถอดบทเรียน ใช้เลือดออกมาแล้ว ส่วนหนึ่งอยากให้ดูข้อมูลปัญหาที่พบ เราแยกได้หรือไม่

๑.การกำจัดตัวอ่อน ลูกน้ำยุ่งลาย

๒.กำจัดตัวแก่ การฟ่นต่างๆ

๓.สิ่งแวดล้อมของประชาชน

การกำจัดตัวอ่อนเกิดจาก ชาวบ้านไม่ได้ทำต่อเนื่อง ทำตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ก็หยุดไป บ้านคนป่วยจะเจอลูกน้ำยุ่งลาย ทุกหลัง แสดงว่าไม่ได้ทำการคว่ำน้ำในโอ่ง ไท หม้อ ต่างๆ ต้องช่วยกันแก้ไข เจ้าหน้าที่ อสม.แจ้งแล้ว พี่น้องชาวบ้านไม่ปฏิบัติตาม ก็เท่านั้น

พี่น้องประชาชนชอบดื่ม ชอบกิน คนเป็นไข้เลือดออกระบาด ต่อเนื่องกันไปหมด ชาวบ้านขาดการให้ความร่วมมือกับ ภาครัฐ

๒.การฟ่นไม่เป็นไปตามมาตรการ ๐ ๑ ๓ ๗ ๑๔ ๒๑ ๒๘ หลักสำคัญเขาจะฟ่นครั้งแรก ๓ วัน ๗ วัน ฟ่น ๗ วันฟ่น ทุกเดือน ติดต่อกันไป

๐ รพ.สต.รับทราบข้อมูล ๑ อบต.ควบคุม ๓ ควบคุม ๗ วันฟ่น ๗ วันฟ่น จนกว่าสถานการณ์จะสงบ

เครื่องฟ่นสารเคมีของสะเอียบ ไม่พร้อม ส่งซ่อมบ่อย ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพที่ได้วางไว้ บุคลากรฟ่น ไม่สบาย วันทำงานไม่ตรงกัน งานไม่ออกมาตามกำหนด คือมีปัญหาตามมาหมด

ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทาง สดม.เข้ามาช่วยฟ่น แต่ก็ไม่ทัน อยากจะนำเสนอในที่ประชุมว่า เราจะแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่เราอย่างไร ขอโอกาสที่ได้ให้ทางสาธารณสุขมานำเสนอปัญหา

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้แต่งตั้งเลขาขึ้นมาใหม่ คือ นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ตำแหน่ง เลขานุการนาย อบต.สะเอียบ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ขอนำเรียนในที่ประชุม

-ไข้เลือดออกตอนนี้ระบาดรวดเร็วมาก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ท่าน นาย อบจ.แพร่ ก็โทรสอบถามว่าแก้ไขปัญหา ไปถึงไหนแล้ว ที่ไหนมีเครื่องฟ่นที่จะช่วยได้ แต่ได้สอบถามทางอำเภอสองแล้ว เต็มหมดทุกที่แล้ว เขาก็มีปัญหาเหมือนกับ สะเอียบ การแก้ไขคือการฟ่นสารเคมีแบบเดียวกัน

๑.ปล่อยให้ทางสาธารณสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ ๒.ปล่อยให้ อบต.ดำเนินการหมดก็ไม่ได้ ๓.ชาวบ้านมีความรู้เล็กน้อย ไม่สนใจมากนัก ถือเป็นอุปสรรค

๑.มีเครื่องฟ่น ๓ เครื่อง เครื่องมันเสีย ทำงานได้ไม่เต็มที่ คนลาบ่อย งานบกพร่อง ติดวันเสาร์ อาทิตย์ เราต้องเตรียม ความพร้อมอยู่ตลอด แผนออกมาแล้วต้องทำทันที พี่น้องประชาชน ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน เป็นเสาหลัก สำคัญมาก

ในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ...

ในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ เวลาไปพ่นสารเคมีแล้ว ต้องประกาศเสียงตามสาย พี่น้องชาวบ้านต้องนำออกก่อนจะพ่นทุกครั้ง วันนี้ในที่ประชุมจะมาหากันที่จะเตรียมซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ได้สอบถามจากหลายๆฝ่าย หลายๆหน่วยงานแล้ว เครื่องแบบไหนถึงจะดี และมีข้อแตกต่างกันอย่างไร

ได้สอบถามจากหลายๆฝ่ายแล้ว แบบสายสะพายจะดีกว่า จะสอบถามมติว่าจะซื้อเครื่องพ่น เครื่องเล็ก ๔ เครื่อง มีความจำเป็นมาก เวลาเครื่องพ่นสารเคมีเสีย จะมีเครื่องสำรองพ่นสารเคมีได้ ไม่ต้องหยุด มีแผนกำหนดการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง เครื่องพ่นละอองฝอย แต่เครื่องที่ใช้ น้ำมันใส่ที่ระบายน้ำหมู่บ้าน ที่มาหาหรือวันนี้ จะซื้อ ๔ เครื่อง ความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่สำคัญมาก ตอนนี้ใช้เลือดออกกระบาดไปทั่ว จะไม่ทันการณ์ และจะไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าปล่อยละเลยไป หากกับท่านทั้งหลายในที่ประชุม ว่าเห็นด้วยหรือไม่ จะเอามาตรการอย่างไร ในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกกระบาดหนักในตอนนี้ แผนดำเนินการ ค่อยมาวางกันต่อไป ถ้าไปเยี่ยมของที่อื่นมาแล้ว เวลาเจ้าของเครื่องพ่น เขาต้องใช้ พื้นที่สะเอียบก็จะขาดช่วงทำงานไปอีก นับเป็นปัญหาระยะยาว ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ที่ต้องนำพา ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้

นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

-รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ การดำเนินการ ๑ ปี ทำ ๒ ครั้ง ช่วงที่ใกล้ที่สุด ยอด ๒๐,๕๐๕,๗๕๙.๔๔ บาท ใช้ได้อยู่ ๑๔,๒๕๘,๓๙๐.๔๔ บาท สามารถนำไปใช้ได้ หักจาก เงินเดือนและรายจ่ายประจำเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่าย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หักเรียบร้อยแล้ว ดูตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หลายๆฝ่ายเขาแนะนำ ให้ซื้อเครื่อง ULV ควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในการควบคุมของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นราคาต่อเครื่อง ๙๑,๘๐๐ บาท สอบถามมาแล้วจะได้เครื่องพ่นสารเคมี ต้องเป็นเครื่องพ่นที่ได้รับการรับรอง ULV ชนิดโรตารี เป็นเงินทั้งหมด ๓๖๗,๒๐๐ บาท ๙๑,๘๐๐ บาท /เครื่อง ๗ ปีที่แล้วที่ อบต.สะเอียบดำเนินการจัดซื้อมา เครื่องมีราคาเสื่อมไปเยอะมาก ใช้ไปก็พังไป ก็เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซม มาโดยตลอด เครื่องพ่นสารเคมีที่ได้นำเสนอนี้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะตั้งจ่ายจากเงินสะสม ขอเป็นยอดเงินกลมๆ ในจำนวนเงิน ๓๖๗,๒๐๐ บาท เครื่องละ ๙๑,๘๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัด อบต.

-วันนี้ ขอรื้อการจ่ายขาดสะสม ในการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ตอนนี้ราคาสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ เราจะจ่ายไม่เกินราคานี้ เป็นวงเงินตามนี้ เครื่องของ อบต.สะเอียบที่มีอยู่มันชำรุด เสียหายซ่อมแซมบ่อย ขอรื้อในที่ประชุมวันนี้ ว่าจำเป็นต้องซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแล้ว ในช่วงยามภาวะวิกฤติใช้เลือดออกกระบาดในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ยามเกิดวิกฤติที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ในตอนนี้

จะได้ช่วยเหลือชาวบ้าน...

จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และรวดเร็ว และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด เครื่องพ่นสารเคมี จัดเป็นครุภัณฑ์งานเกษตร จะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ ส่วนระเบียบและข้อปฏิบัติการจัดซื้อยากันยุง ระเบียบที่ปฏิบัติอยู่ ใช้อยู่ ไม่สามารถจัดซื้อให้ได้ อำเภอมหาสารคามได้ประกาศภัยพิบัติ จัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเอง มันเกิดเฉพาะในตำบลสะเอียบ ต้นเหตุจริงๆคือยุงกลายเป็นพาหะนำโรคเกิดจากน้ำขัง มีแอ่งน้ำที่ทำให้เกิดการเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้บ่อยๆ ขอให้ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองให้มากๆ จะได้บรรเทาเป็นทอดๆ ต้องช่วยกัน ทุกฝ่าย ทุกหน่วย ถ้าทำแบบช่วยเหลือและประสานงานกัน ไข่เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ จะต้องลดลงได้อย่างแน่นอน ถ้าพวกเราไม่ช่วยกัน ไข่เลือดออกก็จะไม่ลด เราต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวด ขอให้ท่านผู้นำช่วยรณรงค์ให้ด้วย ช่วยกันหลายๆฝ่าย พื้นที่เราก็จะดีขึ้นเองสักวัน ขอความกรุณาให้ความร่วมมือทุกฝ่ายด้วย

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-จากที่ได้ฟังการนำเสนอของแต่ละท่านในที่ประชุม ชีวิตของประชาชนในตำบลมีความสำคัญมาก ถ้าคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย ราคา ๓๖๗,๒๐๐ บาท คงไม่มีปัญหามากนัก หรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่น

นายสุทน ทะแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

-ผมว่าดีมาก บ้านเรามีเครื่องพ่นอยู่ เครื่องเดียว การทำงานไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอน ถ้าซื้อเครื่องพ่นสารเคมีเพิ่มเข้ามา ตามที่ได้เสนอในที่ประชุม ก็จะได้ดีมาก เครื่องพ่นเดิมซ่อมบ่อยเกินไป โรคระบาดเกิดอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ต้องมีเครื่องพ่นที่เพียงพอ สามารถดำเนินการได้ทันทั่วทั้งที่ ถึงจะควบคุมสถานการณ์โรค ไข่เลือดออกได้

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ถ้าได้เครื่องพ่นสารเคมีเข้ามาแล้ว จะได้ขอความร่วมมือทางแกนนำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ เข้ามาร่วมอบรมพัฒนาการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วย เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชน ในยามเกิดภาวะวิกฤติใช้เลือดออกระบาด แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ขอให้ได้เครื่องพ่นเข้ามาก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ร่วมมือกับ รพ.สต.ในพื้นที่ แกนนำและชุมชน ต้องขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย ให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

นายสมาน คำบุญเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒

-ปัจจุบัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะนำเครื่องพ่นไปช่วยเหลือชาวบ้าน ในส่วนของหมู่บ้านจะให้ทาง อสม. เข้าช่วยอีกแรง ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สามารถดำเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีได้ ก็จะได้ดีที่สุด และ

สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ได้ มีเครื่องพ่นหลายๆเครื่อง ก็จะได้ทำงานอย่างรวดเร็ว ช่วยกันหลายคน หลายฝ่าย

นายอภิชาติ...

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙

-ปัจจุบันนี้ใช้เลือดออก เปรียบเสมือนไข้ป่า สำหรับการจัดซื้อเครื่องพ่น บางท่านอาจจะตกใจกับราคา

ถ้าได้แลกกับชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเอียบแล้วก็นับว่าคุ้มค่า ได้เครื่องมาแล้ว ต้องสร้างจิตสำนึกให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบด้วย เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ต้องช่วยกันในส่วน บางครั้ง สารเคมีที่ไปผสม ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพอีกหน่อย ใส่น้ำยาน้อยไปหรือไม่ ทำให้ไม่ถึงไม่มีประสิทธิภาพ ผ่ากั้นที่ประชุม เพิ่มประสิทธิภาพด้านตัวน้ำยาเคมีให้ด้วย ไม่ค่อยได้ผลเท่าไรที่ผ่านมา

นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรกำนันตำบลสะเอียบ

-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ ท่านกำนันได้มอบหมายกระผมให้เข้าร่วมประชุมแทน บ้านแม่เต็นกำลังมีปัญหาเรื่องปากท้องชาวบ้าน ผู้รับเหมาขุดน้ำเหมือง แล้วไม่ถมให้เขา หลายท่านคงจะพาดพิง ฝ่ายปกครองก็ร่วมประชุมทุกเดือน พี่น้องชาวบ้าน รอเจ้าหน้าที่ อสม.มาคว่าน้ำขังให้ อย่างเดียว การแพร่กระจายหรือระบาดของไข้เลือดออก หมู่ ๒ ชาวบ้านออกจากบ้านเข้ามืดเลย ไม่ได้สนใจ น้ำขังในภาชนะในบริเวณบ้านของท่าน ตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดหนัก แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะชาวบ้านไม่สนใจเลยไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร แพร่กระจายต่อกันไปหมด

-อยากจะสอบถามท่าน ผอ.รพ.สต.ว่างประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขาไม่ทิ้งงบประมาณ หรือมีงบประมาณอะไรเลยหรือ จะรอแต่ท้องถิ่นช่วยเหลืออย่างเดียวก็คงไม่ไหว คงจะไม่ทันการณ์แล้ว จะซื้อยาทา โลชั่นอะไร ก็คงไม่ได้แล้ว มันเป็นระเบียบของท้องถิ่นเขาต้องปฏิบัติตาม ไม่ใช่จะให้ซื้ออะไรก็จะขอได้หมด อยากสอบถามว่า ขอให้ช่วยกันทำงานทุกฝ่ายด้วย ในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ อย่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำงาน กะลา อ่างน้ำ คว้าไว้เลย ก่อนออกจากบ้านควรมองสัณนิทภายในบริเวณบ้านของตนเอง ช่วยกันดูแล และทำทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน ครอบครัวยุคที่มีคนป่วยอยู่แล้ว ขอร้องไม่ให้ชุมนุมกัน แยกกิน แยกดื่ม สักพัก ให้ผ่านพ้นวิกฤติในช่วงนี้ไปได้ ยุ้งกักแล้วระบาดต่อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ควรจะระวังเป็นพิเศษ ขอนำเรียนในที่ประชุม

นายสมบัติ สลักหล้าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ

-ผมก็ขออนุญาตนำเรียน เรื่องงบประมาณสนับสนุนไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้อยู่แล้ว จะมีเงินเพื่อป้องกันและเตรียมจัดไว้ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณของ สป.สช. กำลังจะได้พิจารณาว่าจะนำมาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องใด ตอนแรกจะซื้อยาทากันยุง โลชั่นสเปรย์กันยุง ก็ไม่ได้ ผิดระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขโดยตรงจะไม่มีงบประมาณให้ แต่จะมีในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ บางอย่างที่จะสามารถนำไปจัดซื้อได้ งบประมาณมีจำนวนเล็กน้อย ขอนำเรียนเรื่องงบประมาณ

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

- การพิจารณาขอมติอนุมัติย้ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ยอดค่าใช้จ่ายค่าเครื่องพ่นสารเคมี จำนวนเงิน ๓๖๗,๒๐๐ บาท ราคาเครื่องละ ๙๑,๘๐๐ บาท จัดซื้อเป็นจำนวน ๔ เครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาโรคไข้เลือดออกระบาด แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ในครั้งนี้

ขอสอบถามสมาชิกสภาทุกท่าน...

-ขอสอบถามสมาชิกสภาทุกท่านในที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ว่าท่านสมาชิกสภา เห็นชอบด้วยหรือไม่กับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แจ้งไปแล้วนั้น ขอความเห็นชอบและมติที่ประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม	รับรอง	๙	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	ลาประชุม	๑	เสียง

๓.๒ ชักซ้อมความเข้าใจพร้อมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกัน

นายชุม สะเอียบคง นายก อบต.สะเอียบ

-การทำชักซ้อมข้อตกลงร่วมกันนั้น เราอยู่ในพื้นที่ป่า ๔ หมู่ เป็นป่าอุทยาน ส่วน ๖ หมู่บ้าน เป็นป่าสงวน แห่งชาติ จะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน ก่อนดำเนินการทุกครั้ง ตำบลสะเอียบเขตป่าสงวนแห่งชาติ มี ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๗๒ โครงการ ให้เตรียมส่งโครงการ เอาที่จำเป็นเร่งด่วน เตรียมรอจะส่งโครงการแล้ว ส่วนโครงการป่าอุทยาน จำนวน ๓๖ โครงการ ส่งไปแล้ว ๑๔ โครงการ เหลืออีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ส่ง รอก่อน เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ทั้งหมด ตำบลสะเอียบเป็นพื้นที่ป่า

๑.ทำลายด้วยไฟป่า สำนักที่๑๓ ได้หารือทำข้อตกลงกับอุทยาน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตป่าอุทยาน จำนวน ๔ หมู่ ทำไปแล้ว เหลือแต่ในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยังไม่ได้ทำ เพื่อจะได้ติดตามได้ง่าย ก็เลยมาทำข้อตกลงร่วมกัน ในวันนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ขอเชิญท่านเลขาได้อ่าน MOU ในที่ประชุม

นายประดิษฐ์ เชียงอภัย เลขานุการนายก อบต.สะเอียบ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กรอบขอบคุณท่านนายก รู้สึกได้เป็นเกียรติ ที่ได้มาร่วมงานกับท่านและคณะ ผมจะทำให้เต็มกำลังและความสามารถ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
ชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
กับ**

**หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๑(แม่พุง), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๒ (แม่สอง)
สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่**

บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดย นายชุม สะเอียบคง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ กับ นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และนายบรรเจิด เพชรพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้สอง เพื่อ ดูแล รักษา ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน การเกิดไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และชุมชนในพื้นที่

ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ความร่วมมือ” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ วัตถุประสงค์ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลง ทำบันทึกความร่วมมือดังต่อไปนี้

๑. ดูแล รักษา ป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ควบคุม หรือ สงวนไว้เพื่อการอนุรักษ์ ไม่ว่าจะป็นด้านป่าไม้ สัตว์ป่า
๒. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ แก่หน่วยงานราชการ ตามความเหมาะสม
๓. ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า ดับไฟป่า และเครือข่ายดับไฟป่า ให้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาป่า ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และหน่วยงานราชการ

ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจน ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงาน และชุมชน ต่อไป

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจ ตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญและประทับตรา (ถ้ามี) และยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงนาม เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

(ลงนาม)

(นายชุม สะเอียบคง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)

(นายสงคราม ขาวสะอาด)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

(ลงนาม)

(นายบรรเจิด เพชรพิสิษฐ์)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง

(ลงนาม)

(นายสมนึก เพชรประดับสุข)

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม
นายประเสริฐ...

(ลงนาม)
(นายประเสริฐ แก้วกฐา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)
(นายสมบัติ อินดีะปัญญา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)
(นายประดิษฐ์ เชียงอากัย)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)
(นายอดุล ดอกคำ)
กำนันตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)
(นายสมมิ่ง เหมืองร้อง)
สารวัตรกำนันตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)
(นายเดช อุดม)
สารวัตรกำนันตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)
(นายจรัญ คำบุญเรือง)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาฝาย หมู่ ๒

(ลงนาม)
(นายสังคม อุดม)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

(ลงนาม)
(นายประยูร แก้วสุข)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒

(ลงนาม)
(นายอิศวรร แก้วสุข)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

(ลงนาม)
(นายสมาน คำบุญเรือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หมู่ ๒

(ลงนาม)
(นายสมบัติ เสาวระระ)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเลา หมู่ ๓

(ลงนาม)
(นางมาลัย สีแก้ว)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓

(ลงนาม)
(นายเสน่ห์ ผัดขัน)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓

(ลงนาม)
(นายสุทนต์ ทะแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หมู่ ๓

(ลงนาม)
(นายจิรพงษ์ แก้วกฐา)
ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหลวง หมู่ ๔

นายธีรพงษ์ แก้วกฐา...

(ลงนาม)

(นายธีรพงษ์ แก้วกฤษา)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

(ลงนาม)

(นายศักดิ์ดา ศรีคำภา)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

(ลงนาม)

(นายเกียรติศักดิ์ อยู่สุข)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔

(ลงนาม)

(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)

(นายจำนงค์ สุขจิตร)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยโป่ง หมู่ ๗

(ลงนาม)

(นางปทุมวิทย์ สะเอียบคง)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗

(ลงนาม)

(นายสุจิน ธรรมวัง)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗

(ลงนาม)

(นายสวัสดิ์ สุขจิตร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หมู่ ๗

(ลงนาม)

(นายอนัน ปือกแก้ว)
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าวะ หมู่ ๘

(ลงนาม)

(นางสร้อยทอง คำบุญเรือง)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘

(ลงนาม)

(นางณัฐริญา สะเอียบคง)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘

(ลงนาม)

(นายพัฒน์ อยู่สุข)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หมู่ ๘

(ลงนาม)

(นายอำนาจ ใจพรม)

(ลงนาม)

(นายสุรชัย กันทะเขียว)

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเลาเหนือ หมู่ ๑๐

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐

(ลงนาม)

(นางวาสนา สร้อยเงิน)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐

(ลงนาม)

(นางลำตวน สาทุ้ง)
แพทย์ประจำตำบลสะเอียบ

(ลงนาม)

(นายสมาน สะเอียบคง)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

นายชุม สะเอียบคง...

นายชุม สะเอียดคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียด

-ตกลงจะดำเนินการตามที่เสนอนี้หรือไม่ อย่างไร ตามรูปแบบของอุทยาน เขาเข็นต์มาครบถ้วนแล้ว วันนี้เป็นของป่าสงวน ถ้าเอาตามนี้จะนำส่งโดยเร่งด่วน ขอให้ลงนามตามลายมือชื่อที่ได้เสนอในที่ประชุม

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ทุกท่านเห็นชอบตามที่เสนอในที่ประชุมหรือไม่

มติที่ประชุม -เห็นชอบ

๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายก อบต.สะเอียด ได้เสนอข้อบัญญัติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียด ดังนั้นผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียด ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.สะเอียด

นายชุม สะเอียดคง นายก อบต.สะเอียด

-ตามที่ อบต.สะเอียด ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ บางหมวด บางโครงการ บางรายการที่มีรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภา อบต.สะเอียด เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

โอนลด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอำเภอและนอกอำเภอ จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท

โอนลดแผนงานการศึกษา...

โอนลด แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งหรือทำประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งหรือทำประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิก ฟุต จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งหรือทำประชาพิจารณ์ประชามติต่างๆ จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๒,๕๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดำเนินงาน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๒,๕๐๐ บาท

โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๓๒,๒๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป...

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๓๒,๒๐๐ บาท

โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน วัสดุเครื่องแต่ง กาย จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๖๕,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ บาท

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

-สมาชิกทุกท่านเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีประเด็นอื่น ขอมติที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๙ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-ลาประชุม ๑ เสียง

๓.๔ ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)

นางเกศวรางค์ เข้มแข็งวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ พร้อมทั้ง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก แผนงานโครงการ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น เนื่องจากได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเป็นปัญหาความต้องการที่มีได้บรรจุไว้ในแผนงาน โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ปัญหาความต้องการ นำไปสู่การปฏิบัติ ที่แท้จริง จึงมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

หลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมแผน...

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบจะได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น กรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้”

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น...

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เพื่อให้การจ่ายเงินของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ดีต่อไป

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) ๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒. ยุทธศาสตร์จำเป็นเร่งด่วนในด้าน แหล่งน้ำ ถนน สะพาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	เพื่อมีเส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,450 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตร.ม.	508,800	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบจ.แพร่
2	โครงการถมหินคลุกปรับปรุงถนนสายเหล่าบนถึงบวกหมา นัว บ้านแม่เด่น หมู่ที่ 5 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	เพื่อมีเส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 2,140 ม. หนา 0.10 ม. พิกัดเริ่มต้น E 626090 N 2041396 พิกัดสิ้นสุด E 627053 N 2040873 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.10 ม. พิกัดเริ่มต้น E 626172 N 2041540 พิกัดสิ้นสุด E 626161 N 2041899	-	663,400	-	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบจ.แพร่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายทางห้วย บ้านดอนชัย สักทอง หมู่ที่ 9 ต. สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต. เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่	เพื่อมีเส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายทางห้วย บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่ ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. พิกัดเริ่มต้น E 630124 N 2072696 พิกัดสิ้นสุด E 628980 N 2072497 ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.10 ม. พิกัดเริ่มต้น E 629990 N 2073199 พิกัดสิ้นสุด E 629789 N 2072805 ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. พิกัดเริ่มต้น E 629847 N 2073176 พิกัดสิ้นสุด E 629681 N 2073290	-	609,400	-	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบจ.แพร่
4	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ห้วยแม่สล็ก บ้านดอนชัย สักทอง หมู่ที่ 9 ต. สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่	เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ห้วยแม่สล็ก บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 ต.สะเอียบ และหมู่ที่ 8 ต.เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดสันฝายกว้าง 6.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 1.80 ม. พิกัด E 630380 N 2072337	791,200	-	-	-	-	จำนวนฝายแกนดินซีเมนต์ที่ก่อสร้างเสร็จ	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร	อบจ.แพร่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายห้วยผาลาด บ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 ต. สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต. เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่	เพื่อมีเส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านนาฝาย หมู่ที่ 2 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 2,250 ม. ทน 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,875 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 634759 N 2078510 พิกัดสิ้นสุด E 636496 N 2079312	-	-	632,000	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุงเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบจ.แพร่
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 (สายบ้านเหล่า) ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่	เพื่อมีเส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 (สายบ้านเหล่า) ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต.เต่าปูน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. ทน 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม.	-	-	350,000	-	-	จำนวนถนนที่ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จ	ประชาชนได้รับความสะดวกและมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น	อบจ.แพร่

7	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังด้วยหินคลุก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ และหมู่ที่ 5 ต. เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	เพิ่มมีเส้นทาง สัญญาณจราจร ปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.สะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่ เชื่อมบ้านช่วงชมภู หมู่ที่ 5 ต. เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,350 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,725 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 630903 N 2071499 พิกัดสิ้นสุด E 630119 N 2070731			350.000	-	-	จำนวนถนนที่ ปรับปรุง ซ่อมแซมเสร็จ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและมี เส้นทางคมนาคม เพิ่มขึ้น	อบจ.แพร่
---	---	--	--	--	--	---------	---	---	---	---	----------

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals (SDGs) ๔. สร้างหลักประกัน ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ลดความเหลื่อมลา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ร	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง	6,000 (งบ อบต.)	6,000 (งบ อบต.)	6,000 (งบ อบต.)	6,000 (งบ อบต.)	6,000 (งบ อบต.)		เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง เกิดทักษะการเรียนรู้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย	กองการศึกษา/ศพด.
2	โครงการป้องกันโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อป้องกันเด็กปฐมวัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น	เด็กปฐมวัยที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จำนวน 4 แห่ง	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคติดต่อในท้องถิ่น	กองการศึกษา/ศพด.

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น...

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

แบบ ผ.๐๓

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) โดยตั้งราคาตามท้องตลาด จำนวน ๒ อัน ราคาอันละ ๑๐,๐๐๐ บาท	20,000	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
2	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเก้าอี้พลาสติกเด็ก สามารถรองรับน้ำหนักได้ ๗๐ - ๘๐ กิโลกรัม โดยตั้งราคาตามท้องตลาด จำนวน ๑๕ ตัว ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท	๓,๐๐๐ (งบ อบต.)	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
3	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ และ ปรี้นเตอร์ ขนาด ๑๒๐ ซม. x ๖๐ ซม. x ๗๕ ซม. โดยตั้งราคาตามท้องตลาด จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท	๗,๐๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ

4	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนรับงานสำนักงาน จัดตั้งภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (จัดหาดูตามเกณฑ์ราคากลาง และ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๒๒,๐๐๐ (งบ อบต.)	-	-	-	-	กองการศึกษา
5	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้ง (Ink Tank Printer) (จัดหาดูตาม เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐ (งบ อบต.)	-	-	-	-	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
6	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดหาเครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
7	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดหาโทรทัศน์ จอ LED ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยตั้งราคาตามท้องตลาด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
8	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๑๕๐ ซม. x ๖๐ ซม. x ๗๕ ซม. โดยตั้งราคาตามท้องตลาด จำนวน ๖ ตัว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ

ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่าน ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ประการใด
ถ้าไม่มีดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ขอมติที่ประชุมสำหรับเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตามรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ด้วย จำนวน ๙ เสียง

เมื่อที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในลำดับต่อไปให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุม -รับทราบ

๓.๕ ขววงทางหลวงแพร์ ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอนสอง - แก่งเสือเต้น ท้องที่อำเภอสอง
จังหวัดแพร่

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

-ด้วยขวงทางหลวงแพร์ ที่ คค ๐๖๐๑๔/๗๓๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน สอง-แก่งเสือเต้น ท้องที่
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

-ด้วยกรมทางหลวง โดยขวงทางหลวงแพร์ ได้จัดทำโครงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรณีเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน สอง-แก่งเสือเต้น ท้องที่ตำบลทุ่งน้ำว ตำบลบ้านหนุน ตำบลบ้านกลาง ตำบลเตาปูน
และตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง ๓๑.๗๓๐ เมตร เนื้อที่ ๘๕๒ ไร่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

-ขวงทางหลวงแพร์ ขอเรียนว่า เนื่องจากมีพื้นที่ที่ขออนุญาตในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาป่าไม้เป็นสมบัติของชาติ
ป่าแม่สอง อยู่ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของท่าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายป่าไม้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดพิจารณานำโครงการดังกล่าว เข้าพิจารณาในการประชุมสภาเพื่อให้ความ
เห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ด้วย ผลเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ขวงทางหลวงแพร์ทราบ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ทั้งนี้ กรณีพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปุง และป่าแม่เป้า ขวงทางหลวงแพร์ ขอแจ้งให้ท่านทราบและเป็นการประสานงานดำเนิน
โครงการต่อไป

-สมาชิกสภาทุกท่านเห็นชอบด้วยหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบด้วยโปรดยกมือ

มติที่ประชุม -เห็นชอบ ๙ เสียง
-ไม่เห็นชอบ - เสียง
-ลาประชุม ๑ เสียง

๓.๖ ปกครองอำเภอสองขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ในการถ่ายโอนสิทธิ์พื
ที่ได้มาจากการใช้งบประมาณของจังหวัดแพร่ (รายการครุภัณฑ์ / รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

-ที่ทำการปกครองอำเภอสอง ที่ พร ๐๒๑๘/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการถ่ายโอนสิทธิ์พืที่ได้มาจากการใช้งบประมาณของจังหวัดแพร่ (รายการครุภัณฑ์/รายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

-ด้วยจังหวัดแพร่ ได้จัดการประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรม
จนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ (นางสาวนิตยา พงษ์พานิช) เป็นประธานการประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการโอนสิทธิ์พื
ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด(รายการครุภัณฑ์/รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

-ในการนี้อำเภอสองได้ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจสิทธิ์พืที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของ
จังหวัดแพร่ (รายการครุภัณฑ์/รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ในเขตพื้นที่อำเภอสองแล้วปรากฏว่า รายการครุภัณฑ์/
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อให้สิทธิ์พืที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
(รายการครุภัณฑ์/รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)เป็นไปตามแนวทางในการบริหารจัดการสิทธิ์พืของจังหวัดแพร่
อำเภอสองจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับโอนสิทธิ์พืที่ได้มาจากการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัดแพร่ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อจะเสนอความเห็น
จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดแพร่ ได้พิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ ๒ รายการที่ดิน...

-ส่วนที่ ๒ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ประเภทรายการ	ปีที่ได้มา	มูลค่าที่ได้มา	หน่วยงาน ที่จัดซื้อ จัดจ้าง	ตรวจสอบ ทรัพย์สิน	หน่วยงานที่รับ โอน	ประเภท งบ
	๑.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๑.๑) โครงสร้าง พื้นฐาน		๖,๖๓๘,๔๐๐				
๑	ฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยเอียบ บ้านนา หลวง ม.๔	๒๕๕๙	๙๗๒,๐๐๐		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	จังหวัด
๒	ฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ สะกั้น บ้านท่าวะ ม.๘	๒๕๕๙	๙๗๒,๐๐๐		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	จังหวัด
๓	ฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ปี่ ใต้ บ้านป่าเลาเหนือ ม.๑๐	๒๕๕๙	๒๙๘,๕๐๐		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	จังหวัด
๔	รางส่งน้ำ คสล.ม.๙ ต. สะเอียบ อ.สอง จ. แพร่	๒๕๖๐	๒,๒๐๙,๕๐๐		ยังไม่ได้ ตรวจสอบ	อบต.สะเอียบ	จังหวัด
๕	ฝายกึ่งถาวร ต. สะเอียบ อ.สอง จำนวน ๑๖ แห่ง	๒๕๖๐	๔๗๘,๔๐๐		ยังไม่ได้ ตรวจสอบ	อบต.สะเอียบ	กลุ่ม จังหวัด
๖	ฝายกึ่งถาวรพื้นที่ ๒ ต.สะเอียบ อ.สอง จำนวน ๑๖ แห่ง	๒๕๖๐	๔๗๘,๘๐๐		ยังไม่ได้ ตรวจสอบ	อบต.สะเอียบ	กลุ่ม จังหวัด
๗	ฝายน้ำล้นห้วยลากป็น บ้านดอนแก้ว ม.๖ ต. สะเอียบ	๒๕๖๒	๒๑๐,๔๐๐		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	งบ๒๐๐ ล้าน
๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านดอนชัย	๒๕๖๒	๓๘๗,๕๖๖.๖๗		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	งบกลาง

๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.บ้านดอนชัย	๒๕๖๒	๒๑๖,๔๓๓.๓๓		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	งบกลาง
๑๐	ฝายน้ำล้น บ้านดอน ชัยสักทอง ม.๙ ต. สะเอียบ อ.สอง	๒๕๖๒	๑๑๔,๕๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อำเภอสอง	มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	งบ๒๐๐ ล้าน
๑๑	ฝายน้ำล้นบ้านดอนชัย สักทอง ม.๙ ต. สะเอียบ อ.สอง	๒๕๖๒	๑๔๐,๓๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อำเภอ สอง	มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	งบ๒๐๐ ล้าน
๑๒	ฝายน้ำล้น บ้านดอน ชัยสักทอง ม.๙ ต. สะเอียบ อ.สอง	๒๕๖๒	๑๖๐,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง อำเภอ สอง	มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	งบ๒๐๐ ล้าน
๑๓	๒.ครุภัณฑ์ ๒.๑ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ก่อสร้างประปาภูเขา ม.๑ ต.สะเอียบ อ.สอง	๒๕๕๓	๒,๙๙๘,๐๐๐ ๒,๙๙๘,๐๐๐		มีสภาพ สมบูรณ์	อบต.สะเอียบ	จังหวัด
	รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ		๙,๖๓๖,๔๐๐				

ประธานสภาฯ ขอสอบถาม ผอ.กองช่าง

นายสุรชาติ จะเอียง ผอ.กองช่าง

-ตามที่ได้อ่านตามหนังสือที่แจ้งแล้ว เป็นงบประมาณของจังหวัด การรับมอบงานเข้ามาที่ อบต.จะดีหรือไม่ ถ้าสอบถามมาตอนนี้คือตอบว่า ไม่ทราบได้ การมอบโครงการมาให้ อบต.รับมอบ ต้องให้กองช่างเข้าไปสำรวจในพื้นที่ก่อน เพราะไม่ทราบสถานการณ์ของโครงการดังกล่าว ขอนำเรียนชี้แจงในที่ประชุมว่า ขออนุญาตออกตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อนการรับมอบสินทรัพย์ ทางกองช่างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ แจ้งอำเภอสองทวงค่างานกีฬา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ จัดกิจกรรม จัดงานที่อำเภอสอง ขอรับการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ บาท ขอรบกวนท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยคนละ ๕๐๐ บาท มาปรึกษากันในวันนี้ ขอความอนุเคราะห์ด้วย

๔.๒ นายประดิษฐ์ เชียงอากย์ เลขานุการนายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถให้ทุนกับเด็กได้ ตอนทำประกาศและกำหนด คุณสมบัติ นักเรียนระดับ ป.๑-๖ ม.๑-๓ ที่เรียนในตำบลสะเอียบ หลักเกณฑ์ให้ไปแล้วนักเรียนต้องนำไปเสร็จจาก โรงเรียนมาแนบ ค่าหน่วยกิต ค่าเรียนเพิ่มเติมห้องเรียน โครงการระดมทรัพย์ของโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่ของเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย จึงไม่สามารถหาใบเสร็จมาล้างหนี้ได้ ไม่สามารถ จ่ายทุนให้นักเรียนได้ วันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตำบลสะเอียบ ผมเป็นประธานฯ เงินทุนของเราจ่ายไม่ได้ ผอ.ปรีนซ์ เข้าร่วมด้วย ติดอยู่แค่หมวด ๒ แต่ปัจจุบันเป็นข้อความที่ถูกต้องตามประกาศ อบต. ขออ่านเต็ม ดังนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้บริการประชาชนได้รับการศึกษา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

“ทุนการศึกษา” หมายถึง งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ว่าด้วยเงินทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ “ผู้มีสิทธิขอรับทุน” หมายถึง นักเรียน

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน...

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ระดับมัธยมศึกษา ถึง ระดับ
อนุปริญญาตรี โดยต้องเป็นผู้ด้อยโอกาส และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
“ภูมิลำเนา” หมายถึง เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ที่นักเรียน นักศึกษามีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร

“ผู้รับรอง” หมายถึง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานประชาคมของหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ

“คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับ
ทุนที่แต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง เด็กยากจน เด็กกำพร้า และคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ

หมวดที่ ๒

คุณสมบัติของผู้รับทุน/ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้รับทุน/ หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน

๔.๑ นักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ โดยมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบแต่ได้
โอนย้ายเข้าทะเบียนของสถาบันการศึกษาแล้ว

๔.๒ เป็นเด็กยากจน หรือด้อยโอกาส และสถาบันครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยผ่าน
ความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมของตำบลสะเอียบ

๔.๓ ครอบครัวของผู้รับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท/ ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ เป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าระดับ ๑.๕๐ ไม่ติด ร / มผ.
หรือหากได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า ๑.๕๐ ให้แนบหนังสือรับรองสถานภาพการสำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรจากสถาบัน
มาด้วย

๔.๕ ค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา ให้เบิกจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือค่าบำรุงหรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันศึกษากำหนด เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ
๔,๐๐๐.- บาท ในระดับมัธยมศึกษา และ ๖,๐๐๐.- บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และในระดับ
อนุปริญญาตรี ส่วนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น นักเรียน ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั่นเอง

๔.๖ ผู้รับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
อื่นใด

๔.๗ ทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เป็นแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ
แก่ผู้รับทุนจนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา - ระดับอนุปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรของแต่ละสถาบันศึกษากำหนดหากเกินนี้ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

๔.๘ กรณีผู้รับทุนการศึกษามีการย้ายสถาบัน...

๔.๘ กรณีผู้รับทุนการศึกษามีการย้ายสถาบันการศึกษา ให้ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นผู้รับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

หมวดที่ ๓

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน

ข้อ ๕ หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน

- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๒ สำเนาระเบียงการศึกษาแสดงผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๕ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) | จำนวน ๑ ใบ |
| ๕.๗ หนังสือรับรองจากครูที่ปรึกษา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๘ สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ของบิดา/ มารดา/
ผู้ปกครอง (ถ้ามี) | จำนวน ๓ ฉบับ |
| ๕.๙ ใบเสร็จรับเงินค่าเทอมจากสถานศึกษา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๑๐ การรับรองความยากจนจากกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ประธานชุมชน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๑๑ การรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๑๒ ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย (ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๑๓ ภาพถ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี) | จำนวน ๑ ชุด |

หมวดที่ ๔

การรับสมัคร/ การยื่นใบสมัคร

ข้อ ๖ การรับสมัคร/ การยื่นใบสมัคร

๖.๑ นักเรียนสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครการขอรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หรือ ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ฯ ได้ที่เว็บไซต์ <http://saaeab.go.th> (ข่าวประชาสัมพันธ์)

๖.๒ ยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

หมวดที่ ๕...

หมวดที่ ๕ วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน

ข้อ ๗ วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน

๗.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะพิจารณาผลการประชาคมของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ให้การรับรองนักเรียนผู้มีสิทธิขอรับทุนว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เป็นเด็กยากจน ก้ำพำร้ำ หรือด้อยโอกาส เห็นสมควรได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว หลังจากนั้นส่งผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้มีสิทธิขอรับทุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

๗.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาดำเนินการประชุมพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการรับรองคุณสมบัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อไป

หมวดที่ ๖ การประกาศรายชื่อผู้รับทุน

ข้อ ๘ ให้นักเรียนที่ขอรับทุนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน ๑ ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หรือที่เว็บไซต์ <http://saaeab.go.th> ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะแจ้งหนังสือให้ทราบเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนตามประกาศ ๑ เท่านั้น

ข้อ ๙ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามประกาศ ๑ ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สามารถตัดสิทธิ์การรับทุนนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนักเรียนไม่สามารถมีสิทธิขอรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบได้อีก เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในการพิจารณาให้ทุนการศึกษาของผู้ขอรับทุน ซึ่งกรณีนั้นมีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชุม สะเอียบคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
เด็กมีภาพถ่ายช่วยเหลืองานสังคม...

-เด็กมีภาพถ่ายช่วยเหลืองานสังคม โรงเรียนรับรองมา ช่วยให้คะแนนได้ ปีนี้ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับก็คนจะได้ ก็คน ต้องมาพิจารณากัน เด็กต้องยื่นขอรับทุนการศึกษา โดยยื่นสมัครเอง ปีต่อไปช่วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วย ขอเพิ่มเติมแค่นี้ก่อน

ที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรกำนันตำบลสะเอียบ

-ฝ่ายปกครอง อยากนำเสนอช่วงนี้ทำโครงการผู้เสพคือผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้เสพยา เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทางสังคม อยากทำความเข้าใจ ใครที่รู้ตัวอยากจะหยุด หรือผู้นำได้ไปเชิญตัวแล้ว หลบได้ทั้งชีวิตก็ดี แต่ถ้าหลบไม่ได้ ก็ช่วยเหลือไม่ได้ ให้มาแสดงตัวกับผู้นำได้ โดยไม่ต้องตรวจอะไรเลย เกินจำนวนนี้ได้ อำเภอดังเป้าไว้ ๑๐ คน รุ่นแรก ตั้งเป้า ๗ ได้ ๕ รุ่นสอง ไปทางโซนหมู่ ๒ ๔ ๘ ๗ ๓ ๑๐ คร่างๆ ขอฝากทางท้องถิ่น ท้องที่ เบื้องต้นเราได้ทำการเชิญชวนเบื้องต้นแล้ว บางคนหนี บางคนปฏิเสธ ตอนนี้เราจะไม่ได้ดำเนินการจับกุม สถานที่วัดพระลอคือจัดกิจกรรม การอบรม กินอยู่อย่างดี ขอความร่วมมือ เป็นโครงการไม่รู้จะทำยังไงดี ให้เบาบางลงไปบ้าง ในฐานะเป็นผู้นำ ขอฝากไว้ด้วยขณะนี้มียอดจำนวนแล้ว ๘ คน ขอให้ได้เข้าโครงการนี้ก่อน ก็จะดีมาก ตอนนี้กลุ่มอ่วยกันเป็นอย่างมาก ขอนำเรียนในที่ประชุม

๕.๒ นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต ๒

๑.ได้ข้อมอมแซมฝายแม่เต็น ๒ ตัว ซ่อมแซมเรียบร้อย ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวไร่ชาวนา ๓.๔ แพนทั่วไป ๖๖-๗๐ ขอฝากพี่น้องหินคลุก บ้านดอนแก้ว ต้องเพิ่มเติม มาที่ อบต. ขอฝากผู้ใหญ่ให้เพิ่มเติมแผนของ อบจ. คงเพิ่มได้ ข้อ ๓.๔ เพิ่มเติมแผนครั้งที่ ๓ เพื่อได้งบประมาณมาแล้วจะได้เร็ว บ้านดอนแก้ว บ้านนาฝาย เพิ่มถึงปี ๖๘ เลย ทำโครงการ บ้านแม่เต็น บ้านดอนชัย บ้านดอนชัยสักทอง คงเป็นปี ๒๕๖๗ แผนจะไม่ทัน คงจะต้องเพิ่มแผนให้เข้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗-๖๘ หมดวาระพอดี ขอให้เพิ่มเติมแผนเข้าไว้เลย แผนจังหวัด ก็ต้องพุ่งไปด้วยกันหมด

๒.จ่ายขาดเงินสะสม ท่านนายก อบจ.ขอชะลอก่อน เหลือ ๔ เดือน ขอเลื่อนไปเป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะเข้าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้วจะไม่ทัน จ่ายขาดปีนี้ไม่ทัน

-นายก อบจ. ไปดูงาน ซอยซีเมนต์ อยากให้เราไปดูบ้านคุ้ม บ้านแม่หลาย แม่น้ำยม บ้านเราจะไปดูอยู่หรือไม่ หมู่ ๑ หมู่ ๙ มีฝายแล้วเก็บน้ำไม่ได้ ลึกจากท้องน้ำไปอีก ๔ เมตร อยากให้บ้านเราไปดูงานการเก็บน้ำด้วยดินซีเมนต์ที่รับปากไว้ อยากให้ไปดู ๓ จุด ฝากท่านประธานสภาฯ สนใจที่จะไปดูหรือไม่ ขอฝากไว้ด้วย

-ขอฝาก หมู่ ๖ ให้เพิ่มเติมแผน อบจ.ครั้งที่ ๓เข้าไปด้วย แผนตัวไหนที่ยังไม่ได้นำเข้า อบจ.ใช้งานทั่วจังหวัด ขอให้เพิ่มเติมให้ด้วย

๕.๓ นางอาริตราพรดี สะเอียบคง...

๕.๓ นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผอ.กองคลัง

-ชี้แจงกรณีเมื่อครั้งก่อนได้ดำเนินการจัดซื้อยาพ่นหมอกควัน ที่ไปฆ่าแมลงสาบตายมันเป็นอันตรายสำหรับผู้ป่วย ส่วนปัจจุบันนี้ต้องขอรับคำแนะนำจากสาธารณสุข ปัจจุบันนี้จะฆ่าเฉพาะยุงอย่างเดียว

๕.๔ นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙

-ขอสอบถามค่าอัตราเหตดเก็บค่าขยะในชุมชน นำเอาเหตดตามบันทึกการประชุมในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นั้นเลยหรือไม่ จะได้แจ้งชาวบ้านดำเนินการตามรายละเอียด

นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง

-การจัดเก็บภาษี มีระยะเวลา ๒ ช่วง

๑.เหตดราคาเดิม ถึงเดือนมีนาคม

๒.เหตดใหม่เริ่มเดือน เมษายน เป็นต้นไป

-เริ่มเก็บเฉพาะ คนเก็บแล้ว เดือนเมษายน พฤษภาคม หมู่ ๑ หมู่ ๙

-โรงงานรอบนอกจะเริ่มเก็บ เดือนพฤษภาคม และทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แจ้งประชาชนไว้แล้วว่าจะเริ่มเก็บภาษี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

-การจัดเก็บภาษีจะเก็บตามเหตดเดียวกัน ต้องมีแผนงานในการจัดเก็บออกมา ฐานภาษีให้มีความชัดเจน แล้วออกเก็บตามตารางแผน

-ใบเสร็จของชาวบ้านจะออกให้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน จะจ่ายปัจจุบันก็ได้ หรือจ่ายแบบไหน อบต.ก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงตามจำนวนเงินให้ทั้งหมด

นายสมบัติ เสาวระระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓

-อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะ เดือนละ ๓๐ บาทจะหนักไปหรือไม่ หนึ่งเดือนต้องจ่าย ๓๖๐ บาท เก็บเป็นเดือนๆ น่าจะเร็วไป

นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผอ.กองคลัง

-ตอนนี้เราได้รถเก็บขยะเข้ามาที่ อบต.แล้ว อบต.มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามา ทางคณะผู้บริหาร อบต.ได้คำนวณกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้ว ว่ามีความเหมาะสม จะมึงบทุกอย่างอยู่ในจำนวนนี้ทั้งหมดแล้ว ถ้าเราลดราคาลงอีกจะไม่พอกับการบริหารงานของ อบต. ตอนนี้เรามีรถขยะ คนงานเก็บขยะ คนขับรถขยะ เกิดขึ้นและมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วย ต้องนำเรียนเพื่อทราบ

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ถ้า อบต.ไม่จัดเก็บราคาตามนี้ ค่าใช้จ่ายของ อบต.ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ ต้องลองดูก่อน ขอช่วยอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจในตรงจุดนี้ด้วย ขอยืนยันตรงนี้ ๑ ปี ให้มาสรุป รายรับ รายจ่าย ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ

-เมื่อก่อน เก็บได้แค่ ๓,๔๓๑ บาท ต่อจากนั้น ทาง อบต.ได้ช่วยเหลือมาโดยตลอด

นางสาวสุภาวดี...

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ตอนนั้น อบต.ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคนเก็บขยะให้ อบต.มีความจำเป็นต้องสมทบให้มีคนมาเก็บขยะให้มาถึงตอนนี้ต้องเข้าระบบ ของทาง อบต.ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีรถเก็บขยะแล้ว ต้องมีคนขับรถขยะ มีคนงานเก็บขยะอีก ๒ คน อบต.มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกมากมาย พวกเราเป็นประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันพัฒนาไปพร้อมๆ กันด้วย

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ถ้าประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ช่วยเหลือกันตรงจุดนี้ หมู่ ๑ และ หมู่ ๙ เป็นตัวนำร่อง ถ้า อบต.เก็บต่ำกว่าเหรดที่ได้ตั้งไว้ ต่ำกว่ามาตรฐาน คงพัฒนาและเดินไปทางจุดนี้ไม่ได้แน่นอน ถ้าตอนนั้น อบต.ไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ต้องจ้างผู้รับเหมาเก็บ เขาต้องเสนอราคามาให้ อบต.รับทราบก่อนเก็บ แต่ชาวบ้านไม่เคยรู้ และรับทราบเลยว่า อบต.จ่ายสมทบเข้าไปให้ เพื่อให้การทำงานมันไปได้ และแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านให้ผ่านพ้นไป แต่ผู้นำไม่เคยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจตรงจุดนั้น

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

-ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยนำกลับมาแจ้งที่ อบต.สะเอียบ รับทราบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

ที่ประชุม -รับทราบ

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุภาวดี ธรรมไชยงกูร ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร)
เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

(ลงชื่อ) ศักดิ์ณรงค์ อุดม ผู้ตรวจบันทึก
(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

คณะกรรมการตรวจรายงาน...

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว เมื่อวันที่.....๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖.....ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อภิชาติ รุ่งเรือง ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี กฤษณู ชั้นทะรักษ์ กรรมการ
(กฤษณู ชั้นทะรักษ์)

(ลงชื่อ) พัฒน์ อยู่สุข กรรมการ
(นายพัฒน์ อยู่สุข)

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่.....๓ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ) ศักดิ์ณรงค์ อุดม ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ตอนนั้น อบต.ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคนเก็บขยะให้ อบต.มีความจำเป็นต้องสมทบให้มีคนมาเก็บขยะให้มาถึงตอนนี้ต้องเข้าระบบ ของทาง อบต.ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีรถเก็บขยะแล้ว ต้องมีคนขับรถขยะ มีคนงานเก็บขยะอีก ๒ คน อบต.มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกมากมาย พวกเราเป็นประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันพัฒนาไปพร้อมๆ กันด้วย

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ถ้าประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ช่วยเหลือกันตรงจุดนี้ หมู่ ๑ และ หมู่ ๙ เป็นตัวนำร่อง ถ้า อบต.เก็บต่ำกว่าเทรตที่ได้ตั้งไว้ ต่ำกว่ามาตรฐาน คงพัฒนาและเดินไปทางจุดนี้ไม่ได้แน่นอน ถ้าตอนนั้น อบต.ไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ต้องจ้างผู้รับเหมาเก็บ เขาต้องเสนอราคามาให้ อบต.รับทราบก่อนเก็บ แต่ชาวบ้านไม่เคยรู้ และรับทราบเลยว่า อบต.จ่ายสมทบเข้าไปให้ เพื่อให้การทำงานมันไปได้ และแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านให้ผ่านพ้นไป แต่ผู้นำไม่เคยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจตรงจุดนั้น

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

-ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยนำกลับมาแจ้งที่ อบต.สะเอียบ รับทราบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

ที่ประชุม

-รับทราบ

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุภาวดี ธรรมไชยงกูร ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร)
เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

(ลงชื่อ) ศักดิ์ณรงค์ อุดม ผู้ตรวจบันทึก
(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

คณะกรรมการตรวจรายงาน...

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ตอนนั้น อบต.ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีคนเก็บขยะให้ อบต.มีความจำเป็นต้องสมทบให้มีคนมาเก็บขยะให้มาถึงตอนนี้ต้องเข้าระบบ ของทาง อบต.ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีรถเก็บขยะแล้ว ต้องมีคนขับรถขยะ มีคนงานเก็บขยะอีก ๒ คน อบต.มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกมากมาย พวกเราเป็นประชาชนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันพัฒนาไปพร้อมๆ กันด้วย

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ถ้าประชาชนในเขตพื้นที่ไม่ช่วยเหลือกันตรงจุดนี้ หมู่ ๑ และ หมู่ ๙ เป็นตัวนำร่อง ถ้า อบต.เก็บต่ำกว่าเหรดที่ได้ตั้งไว้ ต่ำกว่ามาตรฐาน คงพัฒนาและเดินไปทางจุดนี้ไม่ได้แน่นอน ถ้าตอนนั้น อบต.ไม่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ต้องจ้างผู้รับเหมาเก็บ เขาต้องเสนอราคามาให้ อบต.รับทราบก่อนเก็บ แต่ชาวบ้านไม่เคยรู้ และรับทราบเลยว่า อบต.จ่ายสมทบเข้าไปให้ เพื่อให้การทำงานมันไปได้ และแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านให้ผ่านพ้นไป แต่ผู้นำไม่เคยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจตรงจุดนั้น

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยนำกลับมาแจ้งที่ อบต.สะเอียบ รับทราบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลสะเอียบ ขอนำเรียนเพื่อทราบ

ที่ประชุม

-รับทราบ

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร)

เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึก


(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ


คณะกรรมการตรวจรายงาน...

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว เมื่อวันที่.....๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖.....ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภา


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ
(กฤษฎิ์ ชันทะรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพัฒน์ อยู่สุข)

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่.....๓ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ